

Hội Nhà báo Việt Nam tặng 200 suất quà cho người dân gặp hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị

11:52 17/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 17/1/2025, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Tết sum vầy, sẻ chia yêu thương” tết Ất Tỵ 2025 tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.



Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng và Tổng Biên tập Báo, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng xúc động chia sẻ, đây là lần thứ 2 đồng chí về quê hương của mình để trao quà Tết cho bà con huyện Cam Lộ vì đồng chí là người con của Cam Lộ, đồng chí cảm nhận thấy sự thay đổi, phát triển lớn mạnh của quê nhà.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chương trình được tổ chức tại Cam Lộ lần này rất ý nghĩa khi trao tặng kịp thời những suất quà thiết thực cho người dân nhân dịp Tết đến xuân về. Những phần quà Tết tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của những người làm báo và các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh mang đến cho bà con với mong muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, mọi nhà, những ngày Tết thật sự có ý nghĩa hơn đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn đều được đón một mùa xuân ấm áp trong sự chia sẻ, đùm bọc của cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng chân thành cảm ơn các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị đã đồng hành tổ chức chương trình “Tết sum vầy, sẻ chia yêu thương” thành công tốt đẹp.



Phó Chủ tịch Hội Nhà Báo Việt Nam Trần Trọng Dũng tặng quà cho người dân huyện Cam Lộ

Cũng tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ cho biết, trong năm 2024, huyện Cam Lộ đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như kinh tế, chính trị - xã hội cũng như quan tâm chăm lo cho người nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, số lượng người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn vẫn còn nhiều. Phó Chủ tịch huyện Cam Lộ thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp đã trao tặng nhiều suất quà thiết thực, ý nghĩa cho người dân địa phương.



Ông Hoàng Ngọc Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị và bà Trần Ngọc Lê, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế 315 tặng quà cho người dân tại huyện Cam Lộ

Đón nhận những phần quà Tết, nhiều người xúc động, vui mừng vì sẽ đón một năm mới đầm ấm. Ông Phan Văn Hàn, ở khu phố 7, thị trấn Cam Lộ nói: “Tôi bị đau cột sống hơn 20 năm nay, không còn khả năng lao động. Vợ tôi buôn bán hàng rong, thu nhập không ổn định. Cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn vì lo toan chuyện thuốc thang cho tôi và việc học của hai con. Tôi xin chân thành cảm ơn Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan báo chí, doanh nghiệp đã tặng suất quà để đón Tết”.



Bà Trần Thị Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam và bà Nguyễn Cao Quỳnh Như, đại diện Cty CP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất tặng quà cho người dân tại huyện Cam Lộ

Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình và các doanh nghiệp như hệ thống Y tế 315, Công ty CP Dịch vụ Hàng không Tân Sơn Nhất - Sasco, Báo Tuổi Trẻ và Báo đại biểu nhân dân trao tặng 200 suất quà, trị giá 120 triệu đồng cho người dân nghèo, gặp hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cam Lộ.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/hoi-nha-bao-viet-nam-tang-200-suat-qua-cho-nguoi-dan-gap-hoan-canhh-kho-khan-tai-tinh-quang-tri>